



ฉบับที่ 4/2562

เรื่อง แลกง้าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง รายได้เกษตรกรชะลอลงเล็กน้อยตามราคาผลผลิตหลักบางชนิดปรับลดลง ผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวจากหมวดเครื่องตี๋ม อาหาร และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ด้านอุปสงค์ การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวเล็กน้อยจากการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าในชีวิตประจำวันและรถยนต์ การใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้นในส่วนของการจ่ายประจำ สำหรับการลงทุนภาคเอกชนหดตัวต่อเนื่องตามการลงทุนในภาคก่อสร้าง

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลอยู่ในระดับต่ำและลดลงจากเดือนก่อน อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นตามราคาในหมวดอาหารสด

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ดังนี้

รายได้เกษตรกร เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 จากระยะเดียวกันปีก่อน ภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 ตามปริมาณอ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสภาพอากาศเอื้ออำนวยในช่วงเพาะปลูก ด้านราคาผลผลิตลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.2 โดยราคาอ้อยโรงงานลดลงตามราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่อยู่ในระดับต่ำ ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เริ่มปรับลดลงบ้างจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้นแต่ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ราคาข้าวทรงตัว ขณะที่ราคาปศุสัตว์กลับมาขยายตัวได้ทั้งสุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ จากการปรับลดการผลิตหลังราคาตกต่ำมาต่อเนื่อง

ภาคอุตสาหกรรม ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 จากระยะเดียวกันปีก่อน จากหมวดเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์หมวดอาหารขยายตัวตามผลผลิตน้ำตาล ผลผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวในสินค้าประเภทแผงวงจรรวมสำหรับยานยนต์ตามความต้องการส่งออกไปญี่ปุ่น ฮ้องกง และเกาหลีใต้ อย่างไรก็ตาม ผลผลิตหมวดเลนส์และชิ้นส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ สิ่งทอ เซรามิก เครื่องประดับยังคงลดลง

ภาคการท่องเที่ยว ขยายตัวต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มขึ้นตามคาดในช่วงตรุษจีน ขณะที่ต่างชาติอื่นขยายตัวทั้งฮ้องกง เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ประเทศเอเชียอื่นๆ และทวีปยุโรป ส่วนหนึ่งจากการเปิดเส้นทางการบินใหม่ทั้งสนามบินเชียงใหม่และเชียงรายทำให้จำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้น ประกอบกับผลจากมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของทางการโดยเฉพาะยกเว้นค่าธรรมเนียม Visa on Arrival สอดคล้องกับเครื่องชี้ภาคการท่องเที่ยวทุกรายการขยายตัว ทั้งจำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ อัตราการเข้าพักแรม และจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่

การบริโภคภาคเอกชน ดัชนีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.6 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าในชีวิตประจำวันขยายตัวต่อเนื่องและกระจายตัวหลายหมวดสินค้า ปัจจัยสนับสนุนจากรายได้เกษตรกรปรับดีขึ้นมาระยะหนึ่ง รวมทั้งเงินช่วยเหลือจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเพิ่มกำลังซื้อในกลุ่มครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย ด้านการใช้จ่ายซื้อยานยนต์สะท้อนจากยอดจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ชะลอลงบ้าง ผลจากสถาบันการเงินระมัดระวังการอนุมัติสินเชื่อ ขณะที่ยอดจดทะเบียนรถยนต์ลดลงต่อเนื่อง

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวร้อยละ 1.8 หลังเพิ่มขึ้นมากในเดือนก่อนเพราะปัจจัยชั่วคราว โดยรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 ในหมวดงบรายจ่ายอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนน และชุดลอกคลองในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ด้านรายจ่ายลงทุนลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.6 ตามการใช้จ่ายงบครุภัณฑ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อัตราการเบิกจ่ายสะสมไม่รวมงบกลาง (ต.ค.2561 ถึง ก.พ.2562) อยู่ที่ร้อยละ 45.5 ต่ำกว่าปีก่อนที่ร้อยละ 50.2 และเป้าหมายร้อยละ 46.6

การลงทุนภาคเอกชน ดัชนีลดลงร้อยละ 2.9 จากระยะเดียวกันปีก่อน ส่วนสำคัญจากภาคก่อสร้างหดตัว โดยพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างลดลงในกลุ่มอาคารพาณิชย์ อพาร์ตเมนต์และแฟลต และบ้านเดี่ยวนอกเขตเทศบาล เช่นเดียวกับเครื่องใช้ประกอบอื่นหดตัว ได้แก่ ยอดคงค้างสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ที่ให้แก่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ และจำนวนโครงการอสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่ อย่างไรก็ตาม การลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ขยายตัวจากยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้นในธุรกิจขนส่ง ขณะที่การลงทุนในเครื่องจักรของธุรกิจผลิตเพื่อส่งออกปรับลดลงต่อเนื่อง

การค้าผ่านชายแดน มูลค่าส่งออกในรูปแบบบาทลดลงร้อยละ 3.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยลดลงในเกือบทุกหมวดสินค้า โดยเฉพาะยางพาราตามความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีนที่ลดลงจากผลกระทบสงครามการค้า สำหรับสินค้าส่งออกอื่น เช่น เครื่องดื่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องจักรกลการเกษตร หดตัวเล็กน้อยตามค่าเงินจัตที่อ่อนตัวลง มูลค่านำเข้าในรูปแบบบาทลดลงร้อยละ 18.8 ตามการนำเข้าไฟฟ้าจากลาวเป็นสำคัญ

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.4 เพิ่มขึ้นจากราคาหมวดอาหารสด โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.2 ด้านอัตราการว่างงานปรับฤดูกาลอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.7 การจ้างงานขยายตัวตามการจ้างแรงงานนอกภาคเกษตร ส่วนการจ้างงานในภาคเกษตรหดตัว

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนมกราคม 2562 ยอดคงค้างเงินฝากของสถาบันการเงินทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีจำนวน 1,221.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 โดยขยายตัวในส่วนของเงินฝากภาครัฐที่พักไว้ที่ธนาคารพาณิชย์ และเงินฝากประเภทออมทรัพย์จากการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่ๆ เพื่อบริหารจัดการต้นทุนและชดเชยเงินฝากที่ครบกำหนด ด้านยอดคงค้างสินเชื่อสถาบันการเงิน 1,326.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 โดยสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ขยายตัวในธุรกิจโรงแรม ก่อสร้าง และขนส่ง รวมทั้งสินเชื่อส่วนบุคคล

ธนาคารแห่งประเทศไทย

29 มีนาคม 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 5393 1091

E-mail: doungtis@bot.or.th